



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๘ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

สัมมนาอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2554
ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร



ข่าวจากฝ่ายวิรัชกิจ



ความร่วมมือกับสถานทูตออสเตรเลีย



สืบเนื่องจากการที่ ฯพณฯ James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์และบรรยายพิเศษแก่นิสิต ฯพณฯ James Wise ได้เชิญให้คณะอักษรศาสตร์จัดกิจกรรมต่อเนื่องกับสถานทูตออสเตรเลีย

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. Ms. Natalie Lastary Dewi Lee ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Macquarie คุณบุษริน สินธุนาวรัตน์ และคุณวาทีนี้ ขานวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายการศึกษาและอบรมสถานทูตออสเตรเลีย ได้มาพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ อัครวิรุฬหการ คณบดี และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการและทุนการศึกษา ภายในประเทศออสเตรเลียสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ โดยสถานทูตออสเตรเลียจะร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการที่ห้องสมุด “สรรพศาสตร์สโมสร” (Learning Commons) อาคารมหาจักรีสิรินธร การบรรยายพิเศษ เรื่องทุนการศึกษา รูปแบบการศึกษา และการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย และกิจกรรมอื่นๆ แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ประมาณเดือนพฤศจิกายน



ข่าวจากสำนักบริการการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรม และฟังการบรรยายพิเศษ รายละเอียดดังนี้

1. การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อป้องกันและตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 203 (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารบรมราชกุมารีโดยมีอาจารย์ภคพรรณ ทิพยมนตรี เป็นวิทยากร

2. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Administration System: CU-CAS) พ.ศ. 2554” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมีรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ดิงศภัทัย) เป็นวิทยากร



ใคร ทำอะไร ที่ไหน

✉ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญให้เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในโครงการ “Study English and Culture at Chulalongkorn University” ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจัดให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติจากเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 – 14.00 น.

✉ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้อำนวยการโครงการ “Perspectives on Thailand” ซึ่งจัดให้กับนักธุรกิจและนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจาก Lake Forest Graduate School of Management นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2554

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาดูรี ดิงศภัทัย ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความงาม (สุนทรีย์) แบบสังคมนิยมกับอุดมคติแบบยุคคลาสสิก ศิลปะ สังคมนิยม (ศิลปะเพื่อชีวิต) กับศิลปะของพวกกระฎุมพี (bourgeoisie) ดนตรีในสังคมต่างๆและศิลปะบุพกาลในศิลปะสมัยใหม่ (primitive art in modern art)” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารบรรยายรวม 4 ห้อง 231 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาดูรี ดิงศภัทัย ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวคิดหลังสมัยใหม่และผลกระทบที่มีต่อไทย” ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 10.00 – 12.40 น. ณ ห้อง 722 อาคาร 7 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

✉ รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จากรู ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดำเนินเพลงคณะนักร้องประสานเสียง ในวันที่ 25 และ 28 มกราคม 2554 ณ โรงแรมโอโนมา และอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ให้เป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ของโครงการสารนิพนธ์ สาขาการ ออกแบบสำหรับงานศิลปะการแสดง ในวันที่ 4 และ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ “บรรยายพิเศษด้านเทคนิค สำหรับงานศิลปะการแสดง” ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 17.00 -18.30 น. ณ ห้องเรียน 12505 ชั้น 5 อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ ยิ้มประเสริฐ และอาจารย์ ดร.ดینาร์ บุญธรรม ภาควิชา ประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ ทหาร การยุทธร่วม การยุทธผสม และวิทยาการอื่นๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ณ ห้องเรียนวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

✉ อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและพัฒนาสื่อและตำราการเรียน การสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ของคณะทำงานจัดทำและพัฒนาสื่อฯ ในวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสิริปัญญา บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์และ อาจารย์ ดร. รักษงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชา ภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ให้เป็นผู้บรรยายทางวิชาการด้าน ภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อ.เชียงคาน จ.เลย ในวัน อาทิตย์ที่ 27 และวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลตา ศรีอุฬารพงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมประชุมเรื่อง "การสอนภาษาเยอรมัน แนวใหม่" ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2554

✉ ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจาก School of Humanities, University Sains Malaysia เป็น plenary speaker ปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง "Graduate Level in Translation Studies in Thailand: Challenges and Strategies" ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Translation of South East Asian Languages" ที่ University Sains Malaysia Main Campus ปีนัง มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2554

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ น.ส.วลัยลักษณ์ ช่อพันธุ์กุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com